



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin.

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 27/1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với một số nhà tài trợ tổ chức chương trình tặng quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Dự buổi tặng quà có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn

đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an); Đổng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tại buổi trao quà, các ngân hàng: Vietcombank, VPBank, PVComBank, Agribank và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang đã trao biểu



Đổng chí Đổng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các gia đình nghèo và gia đình đặc biệt khó khăn xã Đông Xuân (Đông Hưng).

trung cho đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi đơn vị 500 triệu đồng để chăm lo cho người

nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các nhà hảo tâm đã trao 100 suất quà cho 100 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin của các huyện, thành phố và một số đơn vị trong tỉnh, mỗi suất 500.000 đồng cùng 1 phần quà. Theo kế hoạch, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các nhà tài trợ sẽ trao tổng số 6.000 suất quà cho 6.000 người

nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng và phần quà để chăm lo tết cho các đối tượng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đổng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) và các nhà hảo tâm đã quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội của tỉnh; hỗ trợ kinh phí giúp cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Báo Thái Bình ba năm liền đạt giải "Búa liềm vàng"

Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải "Búa liềm vàng" lần thứ ba - năm 2018. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo giải báo chí "Búa liềm vàng";

Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện các cơ quan báo chí và các tác giả đạt giải.

Giải "Búa liềm vàng" lần thứ ba đã nhận được 1.825 tác phẩm gửi

(Xem tiếp trang 4)

THU THUY



Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải khuyến khích cho nhóm tác giả Nguyễn Hình - Thu Thủy của Báo Thái Bình.

Ảnh: HIẾN TRÂM

● HƯNG HÀ, VŨ THỤ

Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

* Huyện Hưng Hà vừa tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và trung ương đồng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp, đại diện lãnh đạo huyện Hưng Hà đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, 100% xã của huyện Hưng Hà đã về đích nông thôn mới. Trong đó, một tiêu về chương trình nước sạch, toàn huyện đã đạt 88% số hộ sử dụng nước sạch, tăng 33% so với cùng kỳ. Kết thúc năm 2018, Hưng Hà đã quy hoạch chi tiết được 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 185,35ha; bổ sung xã Thái Phương vào quy hoạch đô thị loại V của tỉnh. Kết quả thu ngân sách các khoản thu đều vượt so với dự toán, đã xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản 70 công trình. Kết thúc năm 2018, Hưng Hà còn 2,95% hộ nghèo, giảm 1,2% so cùng kỳ, vượt chỉ tiêu được giao và là huyện có mức giảm hộ nghèo cao nhất tỉnh...

Năm 2019, huyện Hưng Hà đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất đạt 16.797,4 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

(Xem tiếp trang 4)
ĐỨC ANH - QUỲNH LƯU

● Tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2018 - 2019

Tại Trường THPT Chuyên Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2018 - 2019.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 9 diễn ra vào cuối tháng 12/2018, toàn tỉnh có 640 học sinh đến từ 8 huyện, thành phố tham dự. Kết quả, có 341 học sinh đạt giải, trong đó có 18 giải nhất, 81 giải nhì, 113 giải ba và 129 giải khuyến khích. So với năm trước, huyện Đông Hưng, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình vẫn giữ ổn định về số lượng và chất lượng; huyện Kiến Xương có sự bứt phá rõ nét với 39 giải từ giải ba trở lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số huyện còn hạn chế về chất lượng như huyện Thái Thụy có 47 giải nhưng chỉ có 1 học sinh đạt giải nhất.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy chứng nhận cho các em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2018 - 2019.

ĐẶNG ANH

Mùa xuân cho doanh nghiệp Việt

(Xem trang 2)



Người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh thường xuyên sử dụng hàng Việt Nam.

Kiến Xương

Giữ bình yên cho nhân dân đón tết, vui xuân

(Xem trang 3)

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

LTS: Ngày 25 tháng 1 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Toàn văn như sau:

Trong thời gian vừa qua trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây tổn thất lớn về người và tài sản của nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 23/TB-VPCC ngày 16/01/2019 và Thông báo số 25/TB-VPCC ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ; để tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế mức thấp nhất tai nạn giao thông đường bộ trên

(Xem tiếp trang 4)

THÁI THUY

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Sáng ngày 26/1, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Trong năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Thái Thụy phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Cùng với việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và UBND huyện đã thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, những tập thể ở những nơi khó khăn đã phấn đấu vươn lên nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi

(Xem tiếp trang 4)

TRẦN TUẤN